

## CSU - Chương trình Tiên tiến Xây dựng và Kiến trúc Duy nhất tại Miền Trung

Tăng cường hợp tác quốc tế đang trở thành xu hướng chung của các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự liên kết thường đa phần chỉ tập trung vào các khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, còn với những khối ngành khoa học Xã hội cũng như khối ngành Kiến trúc, Xây dựng thì chưa được chú trọng. Thật khó để các sinh viên có thể tiếp cận với những chương trình tiên tiến thuộc các khối ngành này, đặc biệt là Kiến trúc, Xây dựng - khối ngành đang cần nguồn nhân lực tầm cao. Thấu hiểu nguyện vọng của sinh viên và mong muốn đóng góp cho xã hội những kiến trúc sư, kỹ sư có chất lượng, sau nhiều năm tìm kiếm và lựa chọn, Đại học Duy Tân đã chính thức ký kết hợp tác đào tạo với đại học Bang California ở Fullerton (CSU) trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc. **Có thể xem đây là chương trình quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc đầu tiên ở miền Trung đồng thời cũng mới mẻ đối với miền Bắc Việt Nam từ trước đến nay.**



Đại học Bang California, Fullerton được thành lập vào năm 1957, cách thành phố Los Angeles 60 phút, và cách Little Saigon 45 phút lái xe. CSU thuộc hệ thống Đại học Công lập California State danh tiếng, được tạp chí U.S News & World Report xếp hạng là 1 trong 10 trường đại học công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ về chương trình Master's Degree (nguồn VNExpress 18/11/2010). CSU là đại học vùng hàng đầu xếp thứ 33 ở bờ Tây Hoa Kỳ (theo U.S. News, 2011). Hiện CSU có 37.000 sinh viên (gần 36.000), trong đó có 17.000 sinh viên quốc tế. Đây cũng là điểm đến của nhiều sinh viên Việt Nam khi lựa chọn du học tại Mỹ. Hệ thống ngành nghề ở CSU thiết thực, đa dạng, trong đó có nhiều ngành được đánh giá cao như Quản trị Kinh doanh, Truyền thông và Kiến trúc.

Năm học 2012-2013, Đại học Duy Tân chính thức tuyển sinh chương trình quốc tế liên kết với CSU ở hai chuyên ngành:

\* **Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (Mã ngành: 105 CSU)**

\* **Kiến Trúc (Mã ngành: 107 CSU)**

Theo học chương trình này, sinh viên được học theo chương trình đào tạo của CSU với mức học phí là 16.000.000 VNĐ/năm (800 USD/ năm) và tiếp cận được những tài liệu mới nhất trong lĩnh vực Xây dựng, Kiến trúc. Đội ngũ giảng dạy sẽ bao gồm các giảng viên uy tín tại Duy Tân và CSU. Phương pháp đào tạo gắn liền với thực tế, thực hành. Sinh viên được tăng cường đào tạo tiếng Anh để khi ra trường có thể tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước. Theo ký kết, CSU sẽ chuyển nhượng đầy đủ chương trình và tài liệu giáo trình của **32 môn học trong chương trình gốc về Xây dựng và Kiến trúc** cho DTU. Sinh viên tham gia chương trình CSU ở DTU sẽ được nhận **24 đến 28 chứng chỉ hoàn tất môn học của Đại học Bang California**. Chương trình CSU sẽ tập trung đào tạo cho kỹ sư, kiến trúc sư tương lai kỹ năng hoạch định dự án, quản lý dự án, thiết kế công trình, tầm nhìn chiến lược... và đặc biệt là năng lực tư duy thẩm mỹ trong không gian, nhận thức và tạo dựng cái đẹp. Với chương trình CSU, Đại học Duy Tân hy vọng sẽ có một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư thật đẳng cấp góp phần cho sự phát triển của Việt Nam.

Các sinh viên muốn theo học chương trình CSU cần trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 của Bộ GD&ĐT và một [kỳ thi sơ tuyển](#) do Đại học Duy Tân tổ chức. Đại học Duy Tân sẽ tổ chức 2 đợt sơ tuyển:

**\* Đợt 1: 15/04/2012**

**\* Đợt 2: 11/07/2012**

Địa điểm sơ tuyển: 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng

Sinh viên chỉ cần tham gia và vượt qua 1 trong 2 đợt thi và có điểm thi đại học bằng với điểm chuẩn do Đại học Duy Tân quy định là trúng tuyển vào chương trình CSU tại Đại học Duy Tân.